

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังข่าวบวกต่อคลินตัน ช่วยหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังปัจจัยล่าสุดในตลาดส่งผลบวกต่อนางฮิลลารี คลินตัน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะขึ้นในวันที่ 8 พ.ย.นี้ ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 35.10 และแนวต้านที่ 34.95

*ดอลลาร์พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้านี้ หลังสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ(เอฟบีไอ) ระบุว่า การตรวจสอบอีเมลที่เพิ่งค้นพบใหม่ ไม่ส่งผลให้เอฟบีไอปรับเปลี่ยนข้อสรุปที่ว่า ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งข้อหาทางคลินตัน ในเรื่องการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัว

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 97.297 ในช่วงเช้านี้ แข็งค่าขึ้นจาก 97.065 ช่วงทำยวันศุกร์

*นักลงทุนมักจะมองว่า หากนางคลินตันจากพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นางคลินตันก็จะทำให้สถานการณ์ในสหรัฐฯเป็นเหมือนเดิม โดยข่าวที่ส่งผลบวกต่อนางคลินตัน มักจะช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยง

*ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสด้วย หลังนักลงทุนเคยเข้าซื้อฟรังก์สวิสและเยน ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยในช่วงก่อนหน้านี้

*โพลล์ของเอ็นบีซี-วอลล์ สตรีท เจอร์นัล ที่ออกมาในวันอาทิตย์ระบุว่า นางคลินตันมีคะแนนนิยมเหนือนายทรัมป์ ราว 4% แต่เรียล เคลียร์ โพลติกส์ ระบุว่า ค่าเฉลี่ยจากหลายโพลล์แสดงให้เห็นว่า นางคลินตันมีคะแนนนิยมเหนือนายทรัมป์เพียง 1.8%

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.43 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.4 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 646.50 ล้านบาท

*09.13 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.02/06 จาก 34.97 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.832/864 จาก 38.874 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.09/12 จาก 103.12 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1085/89 จาก 1.1135 เมื่อวันศุกร์

"ปัจจัยเรื่องของเอพีไอต่อกรณีของนางคลินตัน ทำให้ความไม่แน่นอนของการเมืองสหรัฐ ลดลงไปบ้าง และช่วยหนุนดอลลาร์ขึ้นมา แต่คิดว่าช่วงวันสองวันนี้ นักลงทุนคงจะเน้น wait and see รอผลการเลือกตั้งสหรัฐเป็นหลัก" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

สำนักข่าวและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้